



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โทร ๐ ๕๖๔๐ ๕๕๑๘ ต่อ ๓๓๖, ๓๓๗

ที่ ชน ๐๐๓๓.๐๐๕/๑๓๖

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๔) ในระบบ (MOPH Integrity and Transparency Assessment System : MITAS) ตามแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (MOIT12) หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริต รวมถึงขจัดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือพวกพ้อง เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในการนี้ กลุ่มกฎหมาย จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบว่ามีหน่วยงานใดมีการกระทำเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับสินบนฯ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ต่อไป

(นางสาวภานิสสา ไมตรีศุกโกคิน)

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

เห็นชอบ

อนุญาต

(นายพัลลภ ยอดศิริจินดา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

“ชาวชัยนาทร่วมมือ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”

**รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทได้มีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริต รวมถึงขจัดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือพวกพ้อง จึงได้กำหนดมาตรการและวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

	มาตรการ	การกำกับติดตาม	ร้องเรียน
๑.	มาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่พบการเรียกรับสินบน	ไม่มี
๒.	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่พบการเรียกรับสินบน	ไม่มี
๓.	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่พบการเรียกรับสินบน	ไม่มี
๔.	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่พบการเรียกรับสินบน	ไม่มี
๕.	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ	ไม่พบการเรียกรับสินบน (ไม่มีกองทุนสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล)	ไม่มี



(นางสาวภานิตา ไมตรีศุกโกคิน)
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

ผู้รายงาน



(นายแพทย์พัลลภ ยอดศิริจินดา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท